



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้  
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่  
ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป  
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๑๒๓  
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ  
ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นางสุจิตรา วงษ์ภา	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร กลุ่มงานการพยาบาล
๒.	นางสาววาสนา ชำนาญอักษร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวังน้ำเย็น กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ องค์กรร่วม
๓.	นางลัดดา สมมิตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ องค์กรร่วม

รายละเอียด...

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๖

(นายธราพงษ์ กัปโก)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ	
๑	นางสุจิตรา วงษ์ภา	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช	๓๓๕๓๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร กลุ่มงานการพยาบาล	๓๓๕๑๒	เลื่อนระดับ	
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)		๑๐๐%	
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ระบบทางด่วน : STROKE FAST TRACK)”					
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วย SEPSIS ด้วยระบบคะแนนแจ้งเตือน ( Early Warning Score: EWS)”					
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					
๒	นางสาววาสนา ชำนาญอักษร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวังน้ำเย็น กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	๓๓๔๓๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวังน้ำเย็น กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	๓๓๔๕๑	เลื่อนระดับ	
		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)		๑๐๐%	
		ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว Developing a Health Care System for the Elderly Dependency in Wang Nam Yen Subdistrict, Sakaeo Province”					
		ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุโดยประยุกต์ตามแนวคิด Chronic care model เพื่อการเข้าถึงและ การเข้ารับบริการของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะกลุ่มอาการสูงวัย (Geriatric Syndrome) ในอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว”					
		รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					

**บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล**  
**เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ**  
**ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดสระแก้ว**

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ผ่านการประเมินบุคคล	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๓	นางลัดดา สมมิตร	<b>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</b> <b>โรงพยาบาลวัฒนานคร</b> <b>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</b>  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๓๓๕๐๙	<b>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</b> <b>โรงพยาบาลวัฒนานคร</b> <b>กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม</b>  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๓๓๕๐๙	เลื่อนระดับ
						๙๐%
	ชื่อผลงานส่งประเมิน “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่บ้าน”					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนารูปแบบการจัดการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว”					
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน “แนบท้ายประกาศ”					